

## **47 tác phẩm xuất sắc đoạt Giải Búa liềm vàng**

15:11 03/02/2017

Tác giả: Phạm Cường

**Nhân kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, Lễ công bố và trao Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ nhất năm 2016 Ban Tổ chức Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam đồng tổ chức tối ngày 3/2, tại Nhà hát Lớn.**

Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng do Ban Tổ chức Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam phát động nhân kỷ niệm 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/2016).

Sau gần 6 tháng triển khai, Giải đã thu hút tổng số 1.173 tác phẩm báo chí tham dự. Trong đó, có 704 tác phẩm báo in, 108 tác phẩm báo điện tử, 84 tác phẩm phát thanh, 266 tác phẩm truyền hình và 11 tác phẩm ảnh báo chí.

Các tác phẩm báo chí dự Giải đã phản ánh toàn cảnh công tác xây dựng đảng ở khắp các vùng miền, lĩnh vực, phong phú về chủ đề, thể loại.

Nhiều tác phẩm có tính phát hiện gương người tốt, việc tốt, cách làm hay, sáng tạo, gợi mở những mô hình mới hoặc góp ý để bổ sung, sửa đổi những quy định, mô hình cũ kém hiệu quả, giúp các cơ quan chức năng nghiên cứu tìm lời giải. Một số tác phẩm đã tạo ấn tượng sâu sắc cho bạn đọc và khán thính giả, tạo hiệu ứng lan tỏa trong xã hội...

Với tinh thần khẩn trương và trách nhiệm cao, 5 tiểu ban của Hội đồng Sơ khảo đã hoàn thành việc chấm các tác phẩm vòng Sơ khảo trong 1 tháng, giới thiệu được 85 tác phẩm đưa vào Chung khảo.

Hội đồng chung khảo gồm các nhà báo lão thành, Tổng Biên tập các cơ quan báo chí Trung ương với tinh thần khách quan, công tâm đã lựa chọn ra 47 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải. Trong đó có 3 giải A, 7 giải B, 12 giải C và 25 giải Khuyến khích.

Tại Lễ công bố và trao Giải Búa liềm vàng lần thứ nhất năm 2016, Ban Tổ chức giải phát động Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ hai năm 2017.

Giải Búa liềm vàng là giải báo chí hàng năm, trao tặng cho các tác phẩm báo chí xuất sắc viết về xây dựng Đảng trên các mặt: chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, thuộc các lĩnh vực công tác tổ chức, tuyên giáo, kiểm tra, dân vận, đối ngoại, phòng, chống tham nhũng...

**ND**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/public/47-tac-pham-xuat-sac-doat-giai-bua-liem-vang>